



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๓๘)

ที่ กท ๐๕๐๘/๘๒๘

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	เรียงแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า ดับพื้นที่ กรุงเทพฯ ๑๘ แห่ง	แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, naewna, khaosod, thairath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ นายพานุรักษ์ กลิ่นนุรักษ์ รบ.กทม. ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานโยธา (สนย.) เร่งรัดการ แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับและไม่เพียงพอในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๘ แห่ง นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบกำกับ สำนักงานเขตให้กวดขันตรวจตราพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ หากพบไฟฟ้าส่องสว่างดับ ให้เร่งแจ้งการไฟฟ้าเขต หรือ สนย.เพื่อประสานการแก้ไขโดยเร่งด่วน ขณะเดียวกันมอบหมายให้ สนย.เร่งรัดการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อเตรียม ความพร้อมรับการประชุมเอเปคในช่วงปลายปี ๖๔ - ๖๖ ตลอดจนหาแนวทางการ ป้องกันการลักลอบขโมยสายไฟ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกัน สอดส่อง พร้อมทั้งแจ้งจุดที่ต้องการให้ กทม.ไปแก้ไข หรือติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์@ อัศวินคลายทุกข์ หรือสายด่วน กทม.๑๕๕๕ เพื่อช่วยลดจุดเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยลดจุดเสี่ยง เพิ่มความ ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้านลบ - ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียน ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างดับใน หลายพื้นที่	- สำนักงานโยธา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเร่งรัด ดำเนินการแก้ไขปัญหา ไฟฟ้าส่องสว่างดับในพื้นที่ กรุงเทพฯ ๑๘ แห่ง และ ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันสอดส่องและแจ้งจุด ที่ต้องการให้ กทม.ไปแก้ไข หรือติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์@ อัศวินคลายทุกข์ หรือสายด่วน กทม.๑๕๕๕
๒	กทม.ขุดลอก คลองพื้นที่ กรุงเทพ ตะวันออก ๙๕ คลอง ช่วยเกษตรกร ช่วงฤดูแล้ง	mgronline, siamlandbank	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุพื้นที่กรุงเทพฯ ผังตะวันออก ได้แก่ เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง และเขตมีนบุรี ยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนประกอบอาชีพทำ เกษตรกรรมประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ไร่ ดังนั้น น้ำในคลองจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพ ที่ผ่านมากลางในพื้นที่กรุงเทพฯ ผังตะวันออกมีสภาพตื้นเขินและไม่ได้ขุดลอกมานานกว่า ๓๐ ปี เกิดปัญหา น้ำแล้ง ทำนาข้าวไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร กทม.จึงดำเนินการขุดลอกคลองใน พื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออกไปแล้ว ๙๕ คลอง และสูบน้ำจากคลองสายหลัก เข้าคลองย่อย ให้น้ำเข้าที่นาและพื้นที่เกษตรของประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหา ไม่มีน้ำในช่วงฤดูแล้ง ให้สามารถทำนาและทำการเกษตรอื่น ๆ ให้ได้ผลผลิต มากขึ้น	ด้านบวก - ขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก ช่วยกักเก็บน้ำให้ เกษตรกรใช้ทำนาและเพาะปลูก พืชอื่น ๆ ในช่วงฤดูแล้ง	- สำนักงานระบายน้ำ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาล้าง รวมทั้งการขุดลอกคูคลองใน พื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก ให้ประชาชนรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง
๓	เปิดเผยโฉมไลน์ ผู้ป่วยโควิด-๑๙	dailynews, naewna, mbfnews, js๑๐๐,	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	ด้านบวก - เร่งรัดดำเนินการสอบสวน	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
..	ในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก ๑๖ ราย	matichon, thaipbs, thansettakij, springnews, kaosod	โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระบุกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๓ - ๑๔ ก.พ.๖๔ รวม ๙๒๓ ราย จากการสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อถึงวันที่ ๑๓ ก.พ.๖๔ รวม ๙๑๒ ราย เป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ๑๘๐ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๗๓๒ ราย สำหรับการติดเชื้อในประเทศส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสผู้ป่วย ยืนยันที่เป็นคนในครอบครัว หรือจากคนในที่ทำงาน การไปสถานบันเทิง/สถานที่ชุมชน และการตรวจเชิงรุกในตลาด และชุมชน ทั้งนี้ กทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ไปแล้ว ๘๘๐ ราย และมีไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๑๖ ราย ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ รวมทั้งเปิดเผยรายละเอียดไทม์ไลน์ของผู้ป่วยแต่ละรายให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ	ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด
๔	เตรียมจ้างผู้พิการทำงานเพิ่มในหน่วยงาน กทม. ตามนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน	แนวหน้า, ข่าวสด, thailandplus, kaosod, innews, naewna,	- นายขจิต ชัชวานิชย์ รป.กทม. กล่าวว่า กทม.มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สนับสนุนเวทีในการแสดงความสามารถต่างๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพโดยโรงเรียนฝึกอาชีพ จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กพิเศษที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัด กทม. ปรับปรุงด้านกายภาพของระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ ผว.กทม. รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในหน่วยงาน กทม. ตามหลักมหานครแห่งโอกาสของทุกคน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการเพื่อให้สามารถรับคนพิการเข้ามาทำงานได้อย่างมีศักยภาพและมีความเหมาะสมตามลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน จำนวน ๕๖๙ คน ปัจจุบัน กทม.มีการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๖๖๙ คน	ด้านบวก - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในหน่วยงาน กทม. ตามนโยบายมหานครแห่งโอกาสของทุกคน	- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพิจารณา กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการจ้างงานผู้พิการ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน กทม.
๕	กทม.เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน	thainews, mcof, thailandplus,	- นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รป.กทม. กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนว่า กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีความลาดชันน้อย มีระดับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้น้ำไม่สามารถไหลตามธรรมชาติลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์	- สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปี

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปี ๒๕๖๔ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เตรียมความพร้อมระบบคลอง เปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคู/คลอง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งตรวจสอบระบบการทำงานของอุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และระบบไฟฟ้าสำรอง จัดเก็บขยะ วัชพืชและผักตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำไหลและช่วยหมุนเวียนถ่ายเทน้ำ ตลอดจนลดระดับน้ำในคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเตรียมรองรับปริมาณฝนที่ตกลงมา หากฝนที่ตกลงมาในปริมาณมากเกินกว่า ๖๐ มม./ชม. จะใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่เท่ากัน</p>	<p>ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>๒๕๖๔ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๖	<p>เร่งฟื้นฟูสะพานเขียวสวนลุมพินีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ</p>	<p>ข่าวสด, khaosod</p>	<p>- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานเขียวภายในสวนลุมพินีเชื่อมกับสวนเบญจกิติ ระยะทาง ๑,๓๐๐ ม. ว่า ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และทีมงานออกแบบได้นำเสนอความคืบหน้าการจัดทำรูปแบบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานเขียวนั้นการออกแบบให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงามทั้งกลางวันและยามค่ำคืนเรียบง่าย และมีความเหมาะสมกับการใช้งานของทุกคน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ โดยกำหนดให้จัดทำรูปแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๕ และ จากนั้น กทม.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เตรียมแผนดำเนินการฟื้นฟูสะพานเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พัฒนาฟื้นฟูสะพานเขียวภายในสวนลุมพินีเชื่อมกับสวนเบญจกิติให้เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานเขียวภายในสวนลุมพินีเชื่อมกับสวนเบญจกิติ</p>
๗	<p>ประเมินผลสอนออนไลน์ใน รร.กทม.ชี้เด็กตอบรับใช้สื่อไอทีดีขึ้น</p>	<p>ข่าวสด, khaosod</p>	<p>- นายเกรียงไกร จงเจริญ ผอ.สำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ว่า โรงเรียนในสังกัด กทม.ได้จัดการเรียนการสอนตามบริบทและความพร้อมของผู้เรียนใน ๔ รูปแบบ ได้แก่ Online, On air, On hand และ On Site ซึ่งส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๙๑.๓๗ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนออนแอร์ และออนแฮนด์ โดยเครื่องมือที่ใช้สอนออนไลน์มากที่สุด คือ Line, Facebook, Facebook zoom, Google, Class room, Google Meet และ Youtube รวมทั้ง Line Group ของห้องเรียน เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนให้เรียนรู้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนสังกัด กทม.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาในระบบออนไลน์ในโรงเรียนสังกัด กทม. รวมทั้งการติดตามประเมินผลการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินผลในระยะที่ผ่านมา พบผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้โดยวิธีออนไลน์ได้ดีขึ้น มีความพยายามทำงานตามที่ครูมอบหมาย โดยศึกษาค้นคว้า หรือสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ เข้าเรียนตรงตามเวลาที่ครูนัดหมาย และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของบุตรหลานเพิ่มขึ้น รวมทั้งโรงเรียนในสังกัด กทม. ยังมีวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของครอบครัวนักเรียน โดยครูผู้สอนที่เป็น Best Practice ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ จัดให้มีการประเมินทั้งในระดับรายชั้นและในระดับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งจัดการประเมินทั้งระดับโรงเรียน ระดับสังกัด และระดับชาติ</p>		
๘	<p>เผ่าระวัง สถานการณ์ โควิด-๑๙ เชื่อมโยงตลาด พรพัฒน์ จ.ปทุมธานี - แนะเพิ่มการ ถ่ายเทอากาศ ในตลาด</p>	<p>ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, kaphoon khosod, naewna, thairath, mgronline, thaipost, prachachat, isranews, newtv, thestandard, workpointtoday, sanook, innnews, bangkokbiznews, matichon, siamrath, dailynews, thaipbs, thebangkokinsight</p>	<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยว่า ในรอบ ๗ วันที่ผ่านมาพื้นที่ จ.สมุทรสาคร แนวโน้มพบผู้ป่วยเริ่มลดลง ส่วนกรุงเทพฯ บางวันเพิ่มบางวันลด แต่จังหวัดที่น่าเป็นห่วงและต้องติดตามสถานการณ์คือ จ.ปทุมธานี และ จ.ตาก โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งพบมีการติดเชื้อในกลุ่มผู้ค้าและแพร่เชื้อไปยังจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจากผู้ค้าในตลาดดังกล่าวมีการเดินทางเพื่อไปค้าขายหรือเยี่ยมญาติในจังหวัดอื่น จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-๑๙ โดยขณะนี้พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน หรือคลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงตลาดพรพัฒน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ก.พ.๖๔ พบผู้ป่วยแล้วรวม ๑๘๒ ราย ดังนั้นหากบุคคลใดที่เคยสัมผัสกับผู้ค้าที่ตลาดพรพัฒน์ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ก.พ. หรือก่อนหน้านี้ประมาณ ๗ วัน หากไม่แน่ใจ หรือมีอาการผิดปกติ ขอให้ไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อซักประวัติและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง</p> <p>- กรณีข้อสังเกตตลาดพรพัฒน์ไม่ใช่สถานที่ปิด มีการแบ่งล็อกแผงค้าเป็นแถว แต่เหตุใดจึงเกิดการติดเชื้อจึงตั้งข้อสังเกตว่า แม้ตลาดดังกล่าวอยู่ในที่โล่งแจ้ง แต่ลักษณะอาคารของตลาดมีหลังคาซ้อนข้างเตี้ย บริเวณกลางตลาดอากาศไม่ค่อยถ่ายเท รวมถึงการที่ผู้ค้ารับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งในช่วงที่อากาศร้อน อาจไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย จึงต้องสอบสวนรายละเอียดอีกครั้ง และเป็นจุดที่ต้องนำมาพิจารณาเรื่องการถ่ายเทอากาศในตลาด เครื่องปรับอากาศ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เผ่าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากกรณีพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนในตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี - เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม.อย่างเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีประวัติเดินทางไปตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ ก.พ.๖๔ รวมทั้งการขอความร่วมมือผู้ประกอบการในตลาดและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงการระบุงคนที่เข้า-ออกตลาด เนื่องจากเมื่อตลาดหนึ่งปิด ผู้ค้าก็จะเปลี่ยนไปค้าขายที่ตลาดอื่น ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ จึงต้องเน้นย้ำทั้งลูกค้าและผู้ค้าให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา		
๙	คนกรุงเทพฯ เตรียมรับมือ น้ำทะเลหนุน อีก ๔ รอบ ช่วง ก.พ.-มี.ค. นี้	mcot, kaosod	<p>- นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ปัญหาน้ำเค็มกระทบคุณภาพน้ำประปาในแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. จะยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงอีก ๔ ครั้ง โดยสูงสุดวันที่ ๑๐-๑๙ ก.พ., ๒๕-๒๘ ก.พ., ๙-๑๒ มี.ค. และ ๒๖-๒๘ มี.ค. ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงในเดือน เม.ย. แต่จะยังมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ คาดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงเดือน พ.ค.เป็นต้นไป การแก้ไขปัญหา ระยะเร่งด่วน กรมชลประทานปรับแผนการระบายน้ำจาก ๔ เขื่อนหลักกลุ่มเจ้าพระยา และผันน้ำจาก ๒ เขื่อนลุ่มน้ำแม่กลอง พร้อมประเมินน้ำต้นทุนที่จะต้องมีน้ำสำรองเพียงพอถึงต้นฤดูฝน ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้กระทบการผลักดันน้ำเค็มจนเกิดน้ำประปากร่อยบางช่วงเวลาอย่างที่ผ่านมามีอีก</p> <p>- นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า วันที่ ๑๓-๑๔ ก.พ.นี้ แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากอ่าวไทยมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น จึงมอบหมายให้ชลประทานในพื้นที่ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ ก.พ. เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนพระรามหก และขอความร่วมมือประตูลระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาจนถึงสถานีสูบน้ำสำแล ให้งดการรับน้ำหรือสูบน้ำในระยะนี้ เพื่อให้การควบคุมค่าความเค็มเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้จนถึงต้นฤดูฝน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- สนับสนุนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา</p> <p>- เตรียมการรองรับสถานการณ์ น้ำทะเลหนุนสูง</p>	<p>- สำนักงานระบายน้ำ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์และเตรียมการรองรับภาวะน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. นี้ รวมถึงการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา น้ำเค็ม กระทบ คุณภาพน้ำประปาในแม่น้ำเจ้าพระยา และการควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำของ กทม.ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา</p>
๑๐	โพลชี้แรงงานเถื่อนทะลัก โควิดระบาด สาเหตุ	สยามกีฬา, thaipost, innnews, nationtv, siamrath, thebangkokinsight,	- ผศ. ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ รอบที่ ๒ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานฝ่ายปกครองต้องทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อจัดการปัญหาอย่างเข้มข้นและจริงจัง	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- มาตรการผ่อนผันช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเข้มงวดตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	เจ้าหน้าที่ บกพร่อง	ryt๙, prachatai, thansettakij, thairath, springnews,	<p>มีบทลงโทษผู้กระทำความผิด ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ประกอบการ และนายหน้า อีกทั้งรัฐต้องดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวจากความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งสถานประกอบการที่ทำถูกกฎหมาย ทั้งนี้ สื่อสารมวลชนและประชาชนต้องติดตามปัญหาไม่ปล่อยผ่าน ขณะที่คนไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่โยนความผิดให้กับแรงงานต่างด้าว</p> <p>- น.ส.พรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวถึงผลสำรวจ “แรงงานเดือนกับโควิด-๑๙” จำนวน ๑,๒๙๕ คน ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ก.พ.๖๔ พบ สาเหตุของปัญหาแรงงานเดือนลักลอบเข้าประเทศทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คือ ความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๗๒.๑๔ สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเคร่งครัด ร้อยละ ๖๘.๓๒ และกระทรวงแรงงาน “เปิดลงทะเบียนผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ” เพื่อช่วยให้แรงงานทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ ๖๓.๘๑ มาตรการที่ควรช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโควิด-๑๙ คือ ควรตั้งจุดคัดกรองในชุมชนและสถานประกอบการ ร้อยละ ๖๐.๗๑ กรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ร้อยละ ๖๘.๗๑</p>		ที่กระทำความผิดกฎหมาย และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์